



ประกาศคณะกรรมการแพทยศาสตร์และการบัญชี
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะกรรมการแพทยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศใช้บังคับระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 และกำหนดให้คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาลัย ที่กำกับดูแลโครงการพิเศษต่างๆ จัดทำประกาศแสดงค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายประเภทอื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนความเข้าใจที่ถูกต้องสอดคล้องกันแก่ทั้งนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2553 ข้อ 3.21) และมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อนุมัติให้คณะกรรมการแพทยศาสตร์และการบัญชีปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษแบบเหมาจ่าย คณะแพทยฯ จึงขอประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีไว้ ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรีโครงการพิเศษอัตราแบบเหมาจ่าย ดังต่อไปนี้

	นักศึกษาสัญชาติไทย	นักศึกษาต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ	ภาคการศึกษาละ 110,000 บาท	ภาคการศึกษาละ 119,600 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน	ภาคการศึกษาละ 32,700 บาท	ภาคการศึกษาละ 37,500 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา	ภาคการศึกษาละ 47,000 บาท	ภาคการศึกษาละ 56,600 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา	ภาคการศึกษาละ 15,200 บาท	ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

2. กรณีนักศึกษาต่างคณะต้องการจดทะเบียนศึกษาวิชาของโครงการฯ

- ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชาหน่วยกิตละ 3,500 บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561


(รองศาสตราจารย์) ดร. พิภพ อุดร
คณบดี